

Đại Hội Đồng Hành-CLC2018

(24-27 Tháng 5, 2018)

Nghi Thức Sai Đi

Thiếu Thợ Gặt / The Laborers Are Few

Để Yêu Thương và Phục Vụ trong Mọi Sự. (St. Ignatius)

Sau phần Rước Lễ và Lời Nguyện, Linh Mục chủ tế mời cộng đoàn ngồi.

Anh Trung: Xướng tên các thành viên được cộng đoàn sai đi:

- Ông ngoại Eli Thành,
- Anh Alex Phan (Roots, Dòng Tên Cali) , thầy Dũng (Agapé, Địa Phận Austin)
- BPV ĐH-CLC: Anh Lê Thanh Liêm (Chestnuts), anh Phan Huy Nam (SPA, Montreal)
- BPV Trung Tây: Anh Vũ Khanh (Bé Mọn), chị Lê Thái Minh-Thụy (Ephata)

Mời cha và các anh chị tiến ra trước Cộng Đoàn và trao cho mỗi người 1 cây nến sáng.

Cha Hùng: Cây nến là hình ảnh của sự tương phản. Sáp nến mềm, dễ tan chảy, nhưng lại cho sức mạnh qua chính sự mỏng manh của mình. Càng tiêu hao, thì ánh sáng càng lan tỏa. Ánh sáng của nến luôn là lời mời gọi cho đi chính mình, để tha nhân và chính bản thân được sống sung mãn hơn.

Năm 1961, người tu sĩ Dòng Tên ,24 tuổi, tên Julian Elizalde người Tây Ban Nha đã lên tàu đến Việt Nam truyền giáo. Gần sáu mươi năm dài phục vụ, người tu sĩ với trái tim Việt Nam này sẽ trở về quê mẹ. Ngày hôm nay gia đình Đồng Hành cũng được vinh dự sai người bạn trẻ Alex Phan vào Dòng Tên để đáp trả lời mời gọi dâng mình cho Chúa và tha nhân và thầy Dũng (nhóm Agapé) sẽ lãnh nhận thiên chức Linh Mục trong tháng 6, 2018 . Giây phút này, cộng đoàn chúng con cũng được sai anh Liêm, anh Nam phục vụ trong vai trò Trưởng và Phó ĐH-CLC, anh Khanh, chị Minh-Thụy phục vụ trong vai trò Trưởng và Phó vùng Trung Tây.

Nam Phương:

Trích Sách Tiên Tri Isaiah (60: 10-5). Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của người đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên người. Kia bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chur dân; còn trên người Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên người. Chur dân sẽ đi về phía ánh sáng của người, vua chúa hướng về ánh bình minh của người mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với người. Trước cảnh đó, mặt mày người rạng rỡ, lòng người rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với người.

Cha Hùng: Mời cộng đoàn cùng đứng và giơ tay hợp ý cầu nguyện.

Please rise, extend your hands and let us together pray:

Chị Mộng Hằng: Lạy Chúa, 40 năm trước chúng con những người tị nạn bơ vơ, cô đơn, lạc hướng, khủng hoảng văn hóa và niềm tin nơi miền đất mới. Chúa đã gởi cho chúng con cha Eli Thành, một món quà tuyệt vời. Qua Cha Eli Thành, chúng con cảm nghiệm tình yêu bao la của Chúa, lấy lại tự tin, vực dậy hy vọng và tạo dựng cuộc sống mới. Hôm nay, sau gần 60 năm phục vụ Giáo Hội Việt Nam, cha Eli Thành mà chúng con yêu thương gọi là ông ngoại, bắt đầu một hành trình mới. Chúng con xin Chúa ưu ái cách riêng với ông ngoại của chúng con. Xin thương ban cho ông ngoại nhiều sức khỏe, sự minh mẫn để ông ngoại tiếp tục là đuốc sáng tại quê hương Tây Ban Nha. Chúng con cầu xin Chúa. **All:** Xin Chúa nhận lời chúng con

Anh Phan Đức Tạo (Ba của Alex): Lạy Chúa, Alex là món quà tuyệt vời và quý báu Chúa đã ban tặng gia đình chúng con. Qua Alex, chúng con đã đón nhận vô vàn niềm vui, tình thương và niềm hãnh diện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được làm Cha Mẹ của Alex, và cho hai em gái được một người anh trai gương mẫu và yêu thương. Chúa đã ban tặng Alex cho gia đình chúng con. Nay Chúa mời gọi Alex lên đường theo Chúa. Gia đình chúng con xin dâng Alex lên Chúa như của lễ đầu mùa. Xin Chúa thương ban cho Alex những ơn cần thiết để trung thành đáp trả lời Chúa mời gọi và chu toàn ý Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. **All:** Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chị Thu Tâm: Lạy Chúa, thầy Dũng, thuộc nhóm nhóm Agapé, sẽ được lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục trong tháng Sáu, 2018. Xin Chúa ban cho thầy lòng yêu mến Chúa sâu đậm, tâm tình quý trọng và yêu thương cộng đoàn. Xin cho thầy luôn được đón nhận, nâng đỡ và thương yêu trong sứ vụ săn sóc đoàn chiên của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. **All:** Xin Chúa nhận lời chúng con

Anh Trung: Xin dâng lên Chúa Trưởng & Phó ĐH-CLC mới: anh Liêm, anh Nam, Trưởng & Phó vùng Trung Tây mới: Anh Khanh, Chị Minh-Thụy của gia đình Đồng Hành. Những anh chị này đã mở lòng đáp trả lời mời gọi phục vụ và hướng dẫn cộng đoàn Đồng Hành. Xin ban cho anh chị niềm vui được cùng lao tác với Đức Kitô, gia tăng khả năng hướng dẫn cộng đoàn sống trong tình yêu mến và hợp nhất. Chúng con cầu xin Chúa. **All:** Xin Chúa nhận lời chúng con.

A. Trung, c. Nam Phương trao a. Liêm & a. Nam ĐH-CLC banner, Dự Án Mục Vụ Giới Trẻ. Thái Sơn, chị Xuân, chị Thủy trao anh a. Khanh và chị Minh Thụy Trung Tây Banner.

Linh Mục chủ tế ban phép lành cuối lễ.